

**ชื่อเรื่อง** ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงาน เรื่อง พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

**ผู้วิจัย :** ณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น

**ตำแหน่ง :** ครูพิเศษสอน

**วุฒิการศึกษา :** การศึกษาระดับปริญญาตรี

**ปีที่ทำวิจัย :** ปีการศึกษา 2560

### บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ใบงาน เรื่อง พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้ใบงาน ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 2 จำนวน 14 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ใบงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อใบความรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนที่แตกต่างกัน ก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากใช้ใบงาน และได้ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยใช้ใบงาน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่อง พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม โดยการใช้ใบงาน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 14 คน คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยรวม 119 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 8.50 คะแนน แบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยรวม 233 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 16.64 มีพัฒนาการแตกต่างกัน โดยรวม 144 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 8.14 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.64 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.45 มี ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7078 และ ร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 40.71 ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่อง พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม โดยการใช้ใบงาน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน โดยรวมเฉลี่ย 8.50 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน โดยรวมเฉลี่ย 16.64 แสดงว่าใบงานที่สร้างขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดยคะแนนก่อนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนที่เรียน เรื่อง พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยการใช้ ใบงาน มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เนื้อหาใบงานเหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (4.64) รองลงมา คือ ใบงานช่วยให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้นเพียงใด (4.57) และ ใบงานทำให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับ เนื้อหาได้ดีขึ้น (4.43) ตามลำดับ